

# 4 Thái Bình

## KỶ NIỆM 70 NĂM...

(*Tiếp theo trang 1*)

Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng 70 năm qua. Ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa I đã quyết nghị thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng, đánh dấu mốc son đầu tiên trong những chặng đường phát triển của ngành Kiểm tra Đảng. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ kiểm tra

## PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

*Kinh thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo ngành Kiểm tra của tỉnh!*

*Thưa đồng chí Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ủy ban Kiểm tra Trung ương!*

*Thưa toàn thể các đồng chí!*

Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng các thể hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm tra Đảng trong tỉnh lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc.

*Kinh thưa toàn thể các đồng chí!*

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng là một trong những chức năng, phương thức lãnh đạo cơ bản, quan trọng và hiệu quả của Đảng, bởi vậy, ngay từ khi thành lập, công tác này đã được Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm theo dõi, chỉ đạo. Trải qua trên 2/3 thế kỷ xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, đảng viên và nhân dân, ngành Kiểm tra Đảng ngày càng được củng cố, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn cách mạng; luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh của Đảng và sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với cả nước, ngành Kiểm tra Đảng Thái Bình đã không ngừng lớn mạnh, luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã vừa làm tốt công tác tham mưu và nhân tố thành tích hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tích cực thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và

luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 1957, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình được thành lập. Đến nay, tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra của tỉnh được kiện toàn đồng bộ ở 3 cấp với tổng số cán bộ làm công tác kiểm tra là 2.471 đồng chí. Trong mỗi giai đoạn của cách mạng, vượt lên khó khăn, bất lợi, luôn kiên trì, lý tưởng cách mạng của Đảng, đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với những kết quả

các chủ trương, đường lối, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước và của địa phương; kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn, thư và các khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng và kỷ luật của Đảng; xem xét, quyết định và đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm quy định của Đảng. Qua đó đã góp phần ngăn ngừa vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, từng bước ngăn chặn và xử lý tình trạng sự thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đóng góp quan trọng, tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh do cấp ủy các cấp đề ra.

Nhìn lại 70 năm qua, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng Thái Bình. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc ấy, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà các tập thể và các thể hệ cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng Thái Bình đã đạt được trong suốt những năm qua.

*Kinh thưa toàn thể các đồng chí!*

Dự báo những năm tới tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và của tỉnh. Các thể lực thụ động và phần tư cơ hội chính trị đầy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; trong khi công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị còn có những mặt bất cập, hạn chế cần khắc phục. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần tích cực vào công tác đã vừa làm tốt công tác tham mưu và nhân tố thành tích hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tích cực thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và

đạt được, trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng bằng khen, giấy khen, cờ thi đua xuất sắc và các danh hiệu cao quý.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng ở 3 cấp với tổng số cán bộ làm công tác kiểm tra là 2.471 đồng chí. Trong mỗi giai đoạn của cách mạng, vượt lên khó khăn, bất lợi, luôn kiên trì, lý tưởng cách mạng của Đảng, đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên,

cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị toàn tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cần xác định rõ đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, trong đó cấp ủy, tổ chức đảng phải vừa là người lãnh đạo vừa là người trực tiếp thực hiện công tác này mà không được khoán trắng, phó mặc cho tập thể, cá nhân làm công tác kiểm tra các cấp. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải trực tiếp, chủ động và tích cực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm; quy định rõ trách nhiệm lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và chế độ tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy mỗi cấp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

*Hai là*, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo phương châm “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra - giám sát, theo đó “Giám sát phải rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” để chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm hoặc xử lý các vi phạm ngay từ lúc mới phát sinh theo tinh thần “Bắt được cá mà nước không động, sen không nát”. Đồng thời, phải biết dựa vào tổ chức đảng, vào quần chúng nhân dân và tinh tuý giác của đảng viên để tiến hành kiểm tra, giám sát có hiệu quả; tăng cường công tác tự tưởng trọng quá trình kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng, đảng viên tự giác kiểm điểm, nhận rõ những ưu, khuyết điểm của mình, từ đó chủ động có biện pháp sửa chữa, khắc phục, phấn đấu vươn lên. Việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải đúng thẩm quyền, công minh, chính xác, kịp thời, thấu tình, đạt lý, có tính giáo dục và không tách rời mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.

*Ba là*, thường trực cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần bám sát các chủ trương, nghị quyết, chính sách, quy định của Đảng

và điều kiện thực tế ở mỗi địa phương; quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy, bố trí hợp lý nhân sự cơ quan kiểm tra các cấp ngang tầm chức năng, nhiệm vụ được giao. *(Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).*

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và có thời gian công tác từ 25 năm trở lên trong ngành Kiểm tra Đảng; đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 16 cá nhân.

và Nhà nước, của tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy cùng cấp; trong đó, chú trọng những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, vi phạm (như quản lý tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, thực hiện các chế độ, chính sách và công tác cán bộ), những địa bàn, khu vực có vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm. Tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện các giải pháp đề ra sau khi điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Các cuộc kiểm tra, giám sát phải bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc, phân hệ khách quan, trung thực, phù hợp tình hình thực tiễn; phát hiện, bảo vệ được những nhân tố mới, điển hình tiên tiến và chỉ ra, xử lý kịp thời, ổn thỏa những hạn chế, khuyết điểm.

*Đốn là*, thường xuyên rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của các cấp và ủy ban kiểm tra các cấp, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Trung ương và điều kiện thực tế ở mỗi địa phương. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, chủ trọng theo dõi, đôn đốc quá trình sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên sau kết luận kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố vững chắc khối đoàn kết nội bộ.

*Năm là*, quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy, bố trí hợp lý nhân sự cơ quan kiểm tra các cấp ngang tầm chức năng, nhiệm vụ được giao. *Trước mắt*, tập trung củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác bồi dưỡng đạo tạo, bồi dưỡng, xây

hơn già đồng”, tích cực làm đất trồng cây màu vụ đông, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất lúa xuân. Trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới phải tiếp tục giữ vững và phát huy các tiêu chí, những xã chưa về đích phải đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân đồng thuận đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí còn lại. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ khu vực ven biển, các dự án, đề án lớn; tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

đương và điều kiện thực tế ở mỗi địa phương; quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy, bố trí hợp lý nhân sự cơ quan kiểm tra các cấp ngang tầm chức năng, nhiệm vụ được giao. *(Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).*

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và có thời gian công tác từ 25 năm trở lên trong ngành Kiểm tra Đảng; đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 16 cá nhân.

đương đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan ủy ban kiểm tra có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), bảo đảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải là lực lượng nòng cốt bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; kịp thời đồng ý, khen thưởng những cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác; xử lý nghiêm minh những cán bộ vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

Công tác xây dựng Đảng hiện nay và những năm tới đang đặt ra cho công tác kiểm tra, giám sát những nhiệm vụ lớn lao và không ít khó khăn, thách thức; song, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng chắc chắn rằng: ngành Kiểm tra Đảng Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, truyền thống vẻ vang của ngành, không ngừng phấn đấu, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tình xây dựng Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể trung ương; đặc biệt là ủy ban kiểm tra và cơ quan kiểm tra Trung ương, cá nhân các đồng chí lãnh đạo trong những năm qua đã luôn dành cho Thái Bình sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ có hiệu quả đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng; kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa qua các đồng chí để Thái Bình có bước phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong những năm tới.

Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các thể hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm tra Đảng trong tỉnh cùng toàn thể các chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác bồi dưỡng đạo tạo, bồi dưỡng, xây

*Xin trân trọng cảm ơn!*

### Thứ sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2018

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 11/10, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc giao đất giai đoạn 2 cho liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị phía Tây quốc lộ 10 thị trấn Đông Hưng và xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng; việc rà soát các khu đất giao quản lý và các khu đất chưa giao quản lý. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự họp.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị phía Tây quốc lộ 10 thị trấn Đông Hưng và xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng do liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình làm chủ đầu tư. Tổng diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB), đủ điều kiện giao đất thuộc giai đoạn 2 của dự án là 68.490,9m<sup>2</sup>. UBND huyện Đông Hưng đã ký quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân và đất do UBND thị trấn Đông Hưng, UBND xã Đông Hợp quản lý; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và xác nhận hoàn thành công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng khu đô thị phía Tây quốc lộ 10.

Về việc rà soát các khu đất giao quản lý và các khu đất chưa giao quản lý, tại thành phố Thái Bình có 10 điểm; trong đó, 6 điểm đã bàn giao đang quản lý, 4 điểm đã có quyết định thu hồi chưa bàn giao để quản lý; huyện Quỳnh Phụ có 4 điểm đã bàn giao đang quản lý; huyện Thái Thụy 5 điểm đã bàn giao đang quản lý, 1 điểm đã có quyết định thu hồi chưa bàn giao để quản lý; huyện Tiên Hải 1 điểm đã bàn giao đang quản lý; huyện Vũ Thư và huyện Hưng Hà đều có 1 điểm đã bàn giao đang quản lý và 1 điểm đã có quyết định thu hồi chưa bàn giao để quản lý.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Đông Hưng làm rõ đơn vị thực hiện dự án đầu tư hạ tầng, một số vấn đề về công tác GPMB, cơ chế giao đất. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đông Hưng, các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết. Liên quan đến việc rà soát các khu đất giao quản lý và các khu đất chưa giao quản lý, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết các tồn tại trên quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, đấu giá đất theo quy định của pháp luật.

Chiều ngày 11/10, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc giao đất giai đoạn 2 cho liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình làm chủ đầu tư. Tổng diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB), đủ điều kiện giao đất thuộc giai đoạn 2 của dự án là 68.490,9m<sup>2</sup>. UBND huyện Đông Hưng đã ký quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân và đất do UBND thị trấn Đông Hưng, UBND xã Đông Hợp quản lý; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và xác nhận hoàn thành công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng khu đô thị phía Tây quốc lộ 10.

Về việc rà soát các khu đất giao quản lý và các khu đất chưa giao quản lý, tại thành phố Thái Bình có 10 điểm; trong đó, 6 điểm đã bàn giao đang quản lý, 4 điểm đã có quyết định thu hồi chưa bàn giao để quản lý; huyện Quỳnh Phụ có 4 điểm đã bàn giao đang quản lý; huyện Thái Thụy 5 điểm đã bàn giao đang quản lý, 1 điểm đã có quyết định thu hồi chưa bàn giao để quản lý; huyện Tiên Hải 1 điểm đã bàn giao đang quản lý; huyện Vũ Thư và huyện Hưng Hà đều có 1 điểm đã bàn giao đang quản lý và 1 điểm đã có quyết định thu hồi chưa bàn giao để quản lý.

giữa hai địa phương. Ông Oh Un Hwan cũng cho rằng, buổi làm việc đã giúp hai bên hiểu nhau hơn, từ đó ông sẽ giới thiệu các nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm về lĩnh vực y tế để tiến tới hình hợp tác lâu dài với Thái Bình.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ủng hộ, hoan nghênh và tin tưởng rằng đây sẽ là bước khởi đầu thuận lợi để hai bên kết nối, tiến tới hợp tác lâu dài. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn ông Oh Un Hwan là cầu nối liên kết giữa hai bên, quan tâm hơn nữa đến Thái Bình, không chỉ trong lĩnh vực y tế mà ở cả những lĩnh vực khác để từ đó làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Bình, ông Oh Un Hwan, Tham tán y tế Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng đồng công tác đã làm việc với Sở Y tế; thăm và làm việc với Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thái Bình...

Sáng ngày 11/10, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Tasyapi (Thổ Nhĩ Kỳ), Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Smart Hồng Quân (Hà Nội) về tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tập đoàn Tasyapi chuyên đầu tư các dự án về cầu, đường, trụ sở bệnh viện, trường học. Tập đoàn mới ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Smart Hồng Quân để triển khai xúc tiến đầu tư tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Tasyapi đã giới thiệu về năng lực tài chính, khả năng đầu tư các dự án lớn ở trong và ngoài nước; đồng thời, bày tỏ mong muốn trong chuyến công tác này doanh nghiệp sẽ tìm kiếm được cơ hội hợp tác đầu tư với địa phương và các doanh nghiệp của Việt Nam.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang hoan nghênh Tập đoàn Tasyapi, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Smart Hồng Quân có ý tưởng đầu tư vào Thái Bình. Để giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn cảnh về môi trường đầu tư, kinh doanh của Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu những nét khá quát về vị trí địa lý, tiềm năng tài nguyên đất đai, nguồn nhân lực của tỉnh. Hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy của tỉnh đều thuận lợi; 6 khu công nghiệp đã được lắp đầy các dự án; 2 dự án lớn đang triển khai và đi vào hoạt động gồm Nhà máy nhiệt điện Thái Bình và mỏ khí vôi trữ lượng lớn ngoài khơi. Tỉnh cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập khu kinh tế Thái Bình có diện tích tự nhiên 30.583ha và thực hiện các cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư vào khu kinh tế. Ngoài ra, Trường Đại học Y Dược Thái Bình là một đơn vị đổi mới có chất lượng cao; tỉnh đang triển khai dự án xây dựng bệnh viện Đa khoa quy mô 1.000 giường không chỉ phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh mà còn phục vụ khoảng hơn 5 triệu dân các địa phương lân cận. Định hướng của Thái Bình trong thời gian tới là ưu tiên phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao và sử dụng nguồn khí mỏ ngoài khơi; khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến nông nghiệp, thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng khu kinh tế và các khu công nghiệp. Với tốc độ phát triển kinh tế ở mức hai con số, Thái Bình thực sự là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Với những tiềm năng và thế mạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Tập đoàn Tasyapi cũng như các nhà đầu tư khác ở trong và ngoài nước có thể nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

**NHŨM PHỎNG VIÊN**

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG